



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๙๕/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๙๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๙๕/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาสกี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๙๕/๒๕๖๔
วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้กลุ่มภารกิจกฎหมาย ทำคำสั่งปิดร้านเม้าท์บับ เป็นเวลา ๗ วัน และปิดทำความสะอาด เนื่องจากฝ่าฝืนไม่กักตัว มีการรวมกลุ่มสังสรรค์	- Law
๒	ให้โรงพยาบาล Node ได้แก่ โรงพยาบาลวาปีปทุม โรงพยาบาลบรบือ โรงพยาบาลกุตุรง และโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ดำเนินการ start Favipiravir ในผู้ป่วยระดับสีเขียว ที่คาดว่าจะเปลี่ยนเป็นระดับสีเหลือง ตามแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ส่วนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิสิสัย ยังไม่มีแพทย์ Med ขอให้เพิ่มศักยภาพในการรับการรักษา ผู้ป่วยระดับสีเหลือง เพิ่มขึ้น โดยใช้ระบบ Consult เพื่อช่วยในการรับ Case	- รพ.วาปีปทุม - รพ.บรบือ - รพ.กุตุรง - รพ.พยัคฆภูมิสิสัย - รพ.โกสุมพิสัย
๓	ให้ทุกโรงพยาบาลเพิ่มศักยภาพการให้การรับการรักษา โดยเร่งดำเนินการเปิดให้บริการ Cohort ward และ Isolate room เพื่อรับผู้ป่วยยืนยันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	- รพ.ทุกแห่ง
๔	ให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ Dash Board ของจำนวนเตียงผู้ป่วยทุกระดับสีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการเตียงที่มีประสิทธิภาพ	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๕	ให้ทีม Case Management ดำเนินการประสานโรงพยาบาลชุมชนเพื่อขอสนับสนุนทีมพยาบาลไปช่วยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช	- ทีม Case Management
๖	ให้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการดังนี้ ๑) จัดทำสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ใน Community Isolation ทุกแห่ง และนำเสนอในการประชุม EOC ทุกครั้ง ๒) จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ทุกอำเภอพิจารณาใช้ยาฟ้าทะลายโจร ตามแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้าม เพื่อใช้ในการ Monitor การใช้ยาฟ้าทะลายโจร	- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
๗	ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งแนวทางการเบิกค่าตอบแทนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน Cohort ward และ Community Isolation จำนวน ๑.๒๕ เท่า ไปยังทุกอำเภอเพื่อทราบและนำไปปฏิบัติ	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป



(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม